
sþ. 239. Fyrirspurnir. [109. mál]
I. Til utanríkisráðherra um bandaríska sjónvarpið a Íslandi.

Frá Magnúsi Kjartanssyni.

Hvenær má vænta efnda á því fyrirheiti, að sendingar bandaríska sjón-
varpsins á íslandi verði takmarkaðar við Keflavíkurflugvöll og næsta nágrenni
hans?

II. Til ríkisstjórnarinnar um framkvæmdaáætlun fyrir Norðurland.

Frá Gísla Guðmundssyni og Ólafi Jóhannessyni.

Hvenær má vænta framkvæmdaáætlunar þeirrar fyrir Norðurland, sem heitið
var í júnímánuði 1965, sbr. skýrslu félagsmálaráðherra á Alþingi 26. okt. 1966?

III. Til forsætisráðherra um Alþingishús.

Frá Þórarni Þórarinssyni.

Hvenær má vænta álits nefndar þeirrar, sem var falið samkvæmt ályktun
Alþingis frá 28. marz 1961 að gera tillögur um framtíðarhúsnæði Alþingis?

IV. Til forsætisráðherra um þingsköp Alþingis.

Frá Þórarni Þórarinssyni.

Hyggst ríkisstjórnin ekki leggja fyrir Alþingi frumvarp það Um breytingar
á þingsköpum, er samið var af sérstakri milliþinganefnd á síðastliðnu ári?

V. Til forsætisráðherra um Stjórnarráðshús.

Frá Þórarni Þórarinssyni.

Hvað líður undirbúningi Stjórnarráðshúss, sem ákveðið var að reisa í tilefni
af 50 ára afmæli stjórnarráðsins og veitt hafa verið framlög til á fjárlögum?

VI. Til fjármálaráðherra um húsaleigugreiðslur ríkisstofnana.

Frá Þórarni Þórarinssyni.

Hvaða ríkisstofnanir og ríkisskrifstofur eru í leiguhúsnæði? Hvað borgar
hver einstök þeirra fyrir leiguna, og hverjum er hún greidd?

VII. Til fjármálaráðherra um Norðurlandsáætlun.

Frá Eyjólfi Konráði Jónssyni og Pálma Jónssyni.

Hvenær má gera ráð fyrir, að lokið verði gerð Norðurlandsáætlunar?


